

THE HIGHLIGHTS

"เมื่อโครงการเข้ามาทำให้คนทุกกลุ่ม มีเป้าหมายเดียวกันคือ..การพัฒนาเด็ก"

อาจารย์พัชรสพร โชคนที
ศิษยาภิบาลคริสตจักรหนองม่วน
และผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

**การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
คริสตจักรหนองม่วน**

สัมภาษณ์ศิษยาภิบาล : อาจารย์พัชรสพร โชคนที
เยาวชน : เซ
ศิษย์เก่า : อระวี มโนใจธรรม
ผู้ปกครอง : หลักชัย วิวัฒน์ชนะกุล

เสริมสร้างศักยภาพ

ข่าวกิจกรรมจากโครงการ :

- เยาวชนคนเก่ง
- วันสำเร็จการศึกษา
- ทำเนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า
- อบรมเสริมศักยภาพพี่เลี้ยง
- เครือข่ายนักศึกษา
- คริสตจักรบ้านกลาง
- อาสารับใช้
- พิธีจบการศึกษา
- เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง



อาจารย์พัชรสพร โชคนที
ศิษยาภิบาลคริสตจักรหนองม่วน

จดหมายข่าวคอมแพสชั่น

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเยาวชนและคริสตจักรและแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคู่มือ, ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่ :
www.compassionth.com/newsletter



คริสตจักรหนองม่วง



คริสตจักรหนองม่วง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านหนองม่วง ตำบลแม่ณาจาง อำเภอมะนัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ภาคที่ 19 เริ่มก่อตั้งขึ้นจากการประกาศของกลุ่มมิชชันนารีอเมริกา จากเครือสภะหรีียงแบ็บติสท์แห่งประเทศไทยที่เดินทางเข้ามาบุกเบิก ชุมชนกะหรีียงในอำเภอมะนังสะเรียงเมื่อ พ.ศ. 2511 ซึ่งคนในชุมชน หนองม่วงก็มีโอกาสได้ยืมข่าวประเสริฐจากการประกาศในครั้งนั้นด้วย ลักษณะชุมชนในอดีตเป็นพื้นที่ราบสูงติดกับอำเภอมะนัง มีประชากร กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าละว้าและกะหรีียงอาศัยอยู่ร่วมกัน บริบทชุมชน หนองม่วงในสมัยนั้นมีการนับถือบูชาผีตามประเพณีความเชื่อดั้งเดิม ไม่มีใครรู้จักเรื่องราวของพระเจ้ามาก่อนเลย กระทั่งมีผู้สูงอายุ 2 ท่าน ที่คนในชุมชนเรียกกันว่า “ผู้เฒ่า” ได้ยืมได้ฟังข่าวประเสริฐจากการ ประกาศของมิชชันนารีกลุ่มนี้ ประกอบกับความลำบากของความเชื่อ ดั้งเดิมในการทำพิธีบูชาผีสังขัต ทำให้ทั้ง 2 ท่าน เปิดใจเรียนรู้พระวจนะ ของพระเจ้าจนตัดสินใจรับบัพติศมาเป็นกลุ่มแรกในชุมชน นับเป็น การนำให้ชาวบ้านในชุมชนเปิดใจรับพระวจนะของพระเจ้าและ มีคนตัดสินใจรับเชื่อตามมาอีก

เวลาต่อมา ลูกชายของหนึ่งในผู้เฒ่าได้ติดตามพระเจ้าด้วยการบุกเบิก ก่อตั้งคริสตจักรหลังเรียนจบจากพระคริสตธรรมกะหรีียงแบ็บติสท์ ลีโล้ม คริสตจักรหลังแรกถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2532 เป็นเพียงกระท่อม เล็ก ๆ ที่สร้างจากหญ้าคา มีสมาชิกในคริสตจักรจำนวน 20 กว่าครอบครัว

กระทั่งปัจจุบัน คริสตจักรหนองม่วงเติบโตขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้า และการร่วมมือรับใช้ของพี่น้องคริสเตียนในคริสตจักร ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ร่วมกันบุกเบิกคริสตจักรแห่งนี้ เป็นผลให้ในเวลา 30 ปี ที่ผ่านมามีคริสตจักรหนองม่วงได้ช่วยขยายจำนวน สมาชิกมากขึ้นเป็น 109 ครอบครัว แบ่งออกเป็นสมาชิกผู้ชาย 148 คน, สมาชิกผู้หญิง 156 คน, เด็กชาย 23 คน และเด็กหญิง 39 คน รวมจำนวน ทั้งหมด 366 คน ก่อตั้งหมวดคริสตจักร 1 แห่ง และมีจุดประกาศอีก 2 จุด ในชุมชนใกล้เคียง



เจ้าหน้าที่โครงการ

• การเป็นคู่มือ และการทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

คริสตจักรหนองม่วงร่วมทำงานกับคอมแพสชั่นในฐานะคู่มือตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เนื่องจากศิษยาภิบาลอาวุโสประจำคริสตจักรมองเห็น ความสำคัญของการขับเคลื่อนชุมชนด้วยการสร้างเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อจะกลับมาพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าขึ้นได้และที่สำคัญ คือการให้พวกเขามีชีวิตที่ดีติดตามพระเจ้า แรกเปิดโครงการมีเด็กลงทะเบียน ทั้งหมด 102 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน และกรรมการผู้ให้คำปรึกษา 7 คน ผลตอบรับจากคนในชุมชนเมื่อเริ่มต้นโครงการไม่ดีเท่าไรนัก บางคนยังไม่เข้าใจการดำเนินงานของโครงการและคิดว่าเป็นการหาผลประโยชน์ จากเด็ก บ้างก็กังวลว่าจะถูกหลอก แต่เมื่อได้เห็นการทำงานของโครงการ ที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับลูกหลานตลอด ระยะเวลา 8-9 ปี ก็เปลี่ยนความคิดและความเข้าใจที่มีต่อโครงการ พวกเขาได้เห็นว่ามันไม่ใช่การหลอกลวง มากไปกว่านั้น คนในชุมชน ยังเห็นความสำคัญของการทำพันธกิจกับเด็กที่ช่วยส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเด็ก, การดูแลด้านสุขภาพ, การศึกษา, ทักษะการ เข้าสังคม และการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งทั้งหมดนี้เองที่ทำให้คน ในชุมชนสัมผัสได้ถึงความรักจากคริสตจักรผ่านทางโครงการ ส่งผลให้

มีคนเปิดใจรับฟังพระวจนะของพระเจ้าและรับเชื่อมากขึ้น เพราะได้เห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตน นอกจากนี้ ผู้ปกครอง ยังมีส่วนร่วมในงานรับใช้ของคริสตจักรด้วยการช่วยก่อสร้างอาคาร คริสตจักรอีกด้วย

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ โครงการจะจัดกิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรการพัฒนาแบบองค์รวม มีการสอนเสริมวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียนที่เด็กแต่ละคนต้องการการพัฒนาเป็นพิเศษ, ทักษะการ เอาตัวรอด, เสริมความรู้ด้านจิตวิญญาณ, ความรู้ด้านสุขภาพ และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เนื่องจากเขตชุมชนปัจจุบันรวมถึงพื้นที่ ของคริสตจักรตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน ซึ่งเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายรัฐ คริสตจักรจึงต้องสร้างความตระหนักในการช่วยเหลือ ตนเองทั้งส่วนความรู้และทักษะการป้องกันตนเองให้กับเด็ก ๆ อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลที่เด็กและเยาวชนจะได้ทำกิจกรรมร่วม กับผู้ปกครอง โดยโครงการได้เชิญชวนผู้ปกครองให้ทำสวนแปลงเพื่อ กักเก็บน้ำ และร่วมมือกับโรงเรียนและนายอำเภอเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม



เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ คริสตจักรบ้านหนองม่วง

ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของโครงการ คือ การที่เด็ก ๆ ในโครงการประกาศข่าวประเสริฐ โดยชักชวนเพื่อน ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรม รวมถึงชักชวนผู้ปกครองและครอบครัวบ้านให้มาที่โบสถ์เพื่อจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น โครงการได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งในส่วนของคริสตจักรที่มีการวางระบบโครงสร้างใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับชีวิตของเด็ก ๆ ในโครงการคือ โอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กในโครงการได้รับค่านิยมจากคริสตจักรและเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญ จึงส่งเสริมให้ลูกหลานเข้าไปเรียนในเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่ชุมชนขาดแคลนบุคลากรครู ต่างจากค่านิยมเดิมที่ผู้ปกครองมักให้เยาวชนเลิกศึกษาต่อเพื่อแต่งงานและทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัวเมื่ออายุเพียง 15-16 ปี

ปัจจุบันมีเด็กที่ลงทะเบียนในโครงการทั้งหมดประมาณ 199 คน มีศิษย์เก่าที่จบจากโครงการไปแล้วกว่า 30 คน ซึ่งเรียนจบและประกอบอาชีพแล้ว ได้แก่ ผู้ช่วยพยาบาล 6 คน, งานช่าง 10 กว่าคน และอีกส่วนหนึ่งกลับมาช่วยผู้ปกครองทำการเกษตรที่บ้าน แม้จะจบจากโครงการไปแล้วยังกลับมาช่วยงานรับใช้ในวันหยุดเทศกาลสำคัญ ถวายสืบลด และหนุนใจให้คำแนะนำกับน้อง ๆ ในโครงการ ศิษย์เก่าที่ยังอาศัยอยู่ในชุมชนก็มักจะมีส่วนช่วยนำนมัสการอยู่เสมอ



● การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

อาจารย์พัชรพร โขคนที่ ศึกษาภิบาลคริสตจักรหนองม่วงและผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืนของคริสตจักรหนองม่วงไว้ โดยแบ่งแผนงานออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านบุคลากร คริสตจักรเห็นความสำคัญของการสร้างผู้รับใช้ เพราะมองว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจ ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมเป็นคู่มิตรก็มีการทำในส่วนนี้อยู่ก่อนแล้ว จนเมื่อมีโครงการจึงดำเนินการได้รวดเร็วและเป็นแบบแผนมากขึ้น โดยวางแผนสร้างเยาวชนให้เรียนรู้พันธกิจของคริสตจักรมากขึ้น ปลูกฝังความเสียสละ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้เกิดภาระใจในการรับใช้และจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิก

ด้านการยังชีพ แบ่งแผนงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แผนงานส่วนตัวของผู้ปกครองและแผนงานส่วนตัวของคริสตจักร ในสมัยก่อนคริสตจักรเคยมีการทำไร่ โดยนำผลผลิตที่ได้ไปขายเพื่อมอบเงินให้กับผู้รับใช้หรือคนที่ยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในโครงการจึงเสนอแนวทางในการสนับสนุนพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมต่อไปด้วยการทำไร่ปลูกข้าวโพดและกะหล่ำปลี ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองจะร่วมกันทำงานในไร่และนำผลผลิตมาแบ่งปันประมาณเข้าโครงการให้กับลูกหลานของตน ส่วนแผนเตรียมการของคริสตจักรคือการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างให้สมาชิกคริสตจักรและผู้ปกครองเกิดอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ปลูกกาแฟ โดยมองว่าหากพี่น้องมีรายได้ก็จะมีส่วนร่วมในการถวายให้กับพันธกิจนี้มากขึ้น



เตาเผาขยะชีวมวล ลดมลพิษ



แปลงผักอกงาม ฝึมือการปลูกและดูแลของเด็ก ๆ



ด้านอาคารสถานที่ จำนวนห้องที่มียังไม่เพียงพอต่อการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มตามช่วงวัยและตามจุดประสงค์ในการใช้งาน ทั้งผู้ปกครองและคณะกรรมการคริสตจักรจึงวางแผนในการขยายสถานที่ให้รองรับความต้องการในการทำพันธกิจได้มากขึ้น เช่น ห้องซ่อมดนตรี, ห้องรวี, ห้องประชุมกรรมการ และห้องรับแขก

ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ คริสตจักรหนองม่วงได้ขับเคลื่อนพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กะเหรี่ยงแบ็บติสต์, สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย, กลุ่มมิชชันนารีเกาหลี, หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล, โรงพยาบาลในพื้นที่, ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, มูลนิธิสิทธิมนุษยชนชาติ และหน่วยงานครูอาสา ที่ร่วมสนับสนุนพันธกิจในด้านองค์ความรู้และให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ตามลักษณะ

การดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ คริสตจักรยังพยายามหาหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำพันธกิจเพิ่มเติม

ด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก เพื่อออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม ในส่วนทักษะอาชีพคริสตจักรมีการเน้นย้ำผู้ปกครองให้ใช้ทักษะและทรัพยากรที่มีอยู่ในการสอนให้เด็ก ๆ สร้างอาชีพ เช่น ทักษะหัตถกรรมวิถีกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่เป็นจุดเด่นของวัฒนธรรมตามบริบทของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง นำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นสินค้าต่าง ๆ ทั้งผ้าทอและตะกร้าสาน ส่วนกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เจ้าหน้าที่โครงการ และผู้ปกครอง จะมีทั้งการทักข่าวโหด, ปลูกผักท้องถิ่น และทำอาหารรับประทานในโครงการ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะแบ่งตามความเหมาะสมของช่วงเวลาในแต่ละสัปดาห์ เว้นระยะคละกันระหว่าง 3 กิจกรรม ได้แก่ ทักษะอาชีพ, นมัสการ และเยี่ยมเยียนตามบ้าน





โช เป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำคริสตจักรหนองม่วง ปัจจุบันอายุ 24 ปี กำลังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของศูนย์พระคริสตธรรมเบ็ชเชล จังหวัดเชียงราย

น้องชายของเธอเป็นสมาชิกในโครงการ ทำให้เธอได้มองเห็นพัฒนาการเชิงบวกของน้อง ทั้งในด้านทักษะดนตรี, การเติบโตในพระวาระของพระเจ้า และจากการเข้าค่ายของโครงการได้จัดขึ้น ซึ่งตัวเธอเองก็ได้รับการส่งเสริมอย่างเดียวกันนี้จากโครงการเช่นเดียวกัน เธอได้รับการดูแลจากศิษยาภิบาลคริสตจักรและอาจารย์นิกอร์ สิทธิจริยาภรณ์ ในฐานะที่เลี้ยงในโครงการ ซึ่งทั้งสองท่านได้กลายมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเธอ ความใฝ่ฝันของเธอคือการเป็นครูสอนรวิ และทำงานรับใช้ในคริสตจักร เธอตัดสินใจรับเชื่อหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อได้เข้ามาช่วยงานคริสตจักรด้วยการสอนรวิให้กับเด็ก ๆ และได้เห็นความจริงของพระเจ้าผ่านพระวาระและชีวิตของผู้รับใช้ นอกจากนี้พระเจ้ายังช่วยรักษาเธอให้หายป่วยจากโรคประจำตัวที่เคยเป็น ซึ่งเธอเล่าว่าเรื่องนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอเลยทีเดียว

ก่อนหน้านี้ เธอมีโอกาสได้เรียนการเตรียมเป็นผู้รับใช้ในจังหวัดขอนแก่นเป็นเวลา 1 ปี เธอค้นพบว่าของประทานที่ตัวเองมีคือทักษะด้านดนตรี, ด้านศิลปะ และการแสดง จึงมีเป้าหมายอยากเป็นผู้รับใช้ที่ใช้ของประทานที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นครูรวิ, ครูสอนศิลปะ หรือการสอนร้อง และมีภาระใจในการรับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ โดยมุ่งหวังจะส่งเสริมพัฒนาเด็ก ๆ ทั้งที่อยู่ในโครงการและไม่ได้อยู่ในโครงการด้วยความรัก อย่างที่ตัวเองเคยได้รับจากโครงการแห่งนี้มาก่อน



นางสาวอระวี นโนใจธรรม
ศิษย์เก่าในโครงการ

“พระพรที่ได้รับจากพระเจ้าคือการที่คุณพ่อได้สำแดงความรักของพระองค์ผ่านมายังครอบครัวและการรับใช้ ทำให้สัมผัสได้ถึงความรักที่คุณพ่อมีต่อพระเจ้าค่ะ”

นางสาวอระวี นโนใจธรรม หนึ่งในศิษย์เก่าของโครงการกล่าวถึงชีวิตที่ได้รับพระพรของพระเจ้าจากคุณพ่อของเธอเอง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอมีโอกาสได้มองเห็นความรักของพระเยซู จนกระทั่งตัดสินใจรับเชื่อในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

อระวีเติบโตในครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย พ่อ, แม่ และพี่ชาย คนในครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนคุณพ่อทำงานรับใช้ในตำแหน่งผู้ช่วยศิษยาภิบาลประจำหมวดคริสตจักร เธอได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการตั้งแต่อายุ 12 ปี ซึ่งในโครงการนี้เองที่เธอได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเวทีคนเก่ง, เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคัลเลอร์, กิจกรรมพัฒนาชุมชน, พัฒนาทักษะทางอาชีพ, ค่ายเยาวชนคนมีพลัง, ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่

และที่สำคัญที่สุดคือได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการเรียนพระคัมภีร์ โดยมีคุณพ่อและครอบครัวผู้รับใช้ประจำ คริสตจักรเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่คอยแบ่งปันพระวาระของพระเจ้าและคอยช่วยเหลือพื้นฐานเพื่อการเรียนของเธออยู่เสมอ

อระวีเข้าเรียนจบในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองม่วง จบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนแม่ลาหลวง และจบมัธยมปลายจากโรงเรียนแม่ลาน้อยตรุณสิกข์ แล้วจึงศึกษาต่อในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยแมคคอร์มิคเป็นเวลา 1 ปี จนกระทั่งปัจจุบันในวัย 20 ปี เธอได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลที่ศูนย์ศรัทธาพัฒนา โรงพยาบาลเชียงใหม่ ตามเป้าหมายที่เธอวางไว้

อระวีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตข้างหน้า เธอใฝ่ฝันอยากทำอาชีพพยาบาล ร่วมกับการรับใช้ในคริสตจักรควบคู่ไปด้วย ปัจจุบันเธอยังคงกลับไปร่วมรับใช้ในโครงการด้วยการสอนน้อง ๆ ร้องเพลง, นานัสการ, เยี่ยมเยียนสมาชิก และทำพันธกิจจนุอย่างสม่ำเสมอ โดยตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตชีพพยาบาลในการส่งต่อพระพรที่ตัวเองได้รับด้วยการประกาศเพื่อเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้กับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาต่อไป



คุณหลักชัย วิวัฒนชนะกุล
ผู้ปกครองของเด็กในโครงการ:

คุณหลักชัย วิวัฒนชนะกุล ประกอบอาชีพเกษตรกรควบคู่กับการเป็นเจ้าของหน้าที่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม ด้วยความที่คุณหลักชัยมีลูก 3 คน เมื่อเปิดโครงการ

และเห็นว่าโครงการนี้เป็นพระพรให้กับเด็กหลายต่อหลายคน จึงตัดสินใจพาลูกคนหนึ่งเข้ามาสมัคร

ตลอดระยะเวลา 7-8 ปี ที่ลูกของเขาได้อยู่ในโครงการทำให้เกิดผลสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจนจากการใช้ชีวิต คุณหลักชัยกล่าวว่า ลูกของเขามีจุดยืนเป็นของตัวเอง ไม่คล้อยตามเพื่อนในทางที่ไม่ดี แม้ขณะนี้จะมีอายุ 14 ปีแล้ว ก็ยังไม่ดื้อ ไม่เถลไถล มักจะกลับบ้านมาช่วยงานพ่อแม่จนเสร็จและคอยขออนุญาตก่อนจะไปข้างนอกเสมอ ที่สำคัญคือลูกมีสังคมที่กว้างขึ้นและมีเพื่อนดี ๆ อยู่ทุกที่

“ในฐานะของตัวแทนผู้ปกครอง ผมเห็นว่าโครงการห่วงใยเด็ก ๆ มากกว่าพ่อแม่บางคนอีก” คุณหลักชัยกล่าวจากประสบการณ์ของตนเอง เขาแนะนำให้เด็กที่มาในวันเสาร์กลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในโครงการอยู่เสมอ เพราะเด็ก ๆ มักจะรับฟังคำสอนและคำแนะนำมากกว่าผู้ใหญ่ที่เขาใจว่าตนมีความรู้มากกว่า “หลายครั้งที่ผู้ใหญ่ทำผิดอย่างเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโรงเรียนของเด็ก ๆ ตอนนี้ มีผู้ใหญ่คนหนึ่งทำผิดและเด็กในโครงการของเรากล้าลุกขึ้นเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาเติบโตขึ้นและได้รับการปลูกฝังมาเป็นอย่างดี” คุณหลักชัยกล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมไว้ว่า **อนาคตอยู่ในกำมือของเด็ก ๆ เพราะคนรุ่นก่อนก็แก่ตัวลงทุกวัน ตนจึงอยากให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและให้ความสำคัญกับเด็กมากกว่านี้**

คำพยานและภาระใจศิษยาภิบาล

อาจารย์พัชรพร โชคนทิ ศิษยาภิบาล คริสตจักรหนองม่วง



อาจารย์พัชรพร โชคนทิ เติบโตในครอบครัวคริสเตียนที่คุณแม่และคุณแม่เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรหนองม่วง ท่านกล่าวถึงเส้นทางในการมาดำรงตำแหน่งศิษยาภิบาลรักษาการประจำคริสตจักรหนองม่วงอย่างทุกวันนี้ว่า ตอนเด็ก ๆ ท่านได้เห็นความยากลำบากในการเดินทางไปทำพันธกิจของคุณแม่ ซึ่งความทุ่มเทนี้เองที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ตนอยากทำงานรับใช้เช่นกัน

อาจารย์พัชรพรตัดสินใจศึกษาพระคัมภีร์ที่พระคริสต์ธรรมแมคคิลวาริมหาวิทยาลัยพายัพ ตามความใฝ่ฝันในวัยเด็กที่อยากเป็นศิษยาภิบาลเพื่อประกาศข่าวประเสริฐกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดน เมื่อเรียนจบท่านได้เดินทางไปทำงานรับใช้ในพันธกิจการสร้างสัมพันธ์กับพี่น้องต่างศาสนาที่จังหวัดลำพูน ก่อนจะย้ายกลับมาช่วยงานรับใช้ที่คริสตจักรหนองม่วงหลังจากได้รับการติดต่อจากพี่น้องในคริสตจักรให้กลับมาช่วยเหลืองาน

เป้าหมายแรกที่อาจารย์พัชรพรตั้งใจไว้คือการกลับมาช่วยงานรับใช้ในระยะเวลา 1 ปี แต่ในเวลาต่อมา ผู้ใหญ่ในคริสตจักรได้ร่วมประชุมกันและออกจดหมายเชิญให้เข้ามาเป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักร อาจารย์พัชรพรเล่าย้อนว่า ในตอนนั้นตนรู้สึกกังวล เนื่องจากศิษยาภิบาลหญิงในบริบทสังคมที่น้องกะเหรี่ยงยังมีจำนวนน้อย จึงอธิษฐานกับพระเจ้าและเชื่อว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนั้นด้วยพระธรรม 2 ทิโมธี บทที่ 2

“มี 3 อย่างที่บอกให้เรากลับมาที่บ้าน คือ 1. การเป็นทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ 2. การเป็นภานชนะ และ 3. การเป็นนักกีฬา มันทำให้เรามองเห็นภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ต้องพร้อมจะเป็นภานชนะที่ถูกใช้งาน พร้อมจะเป็นทหารของพระเยซูคริสต์ และพร้อมที่จะเป็นนักกีฬาที่ดี ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรับใช้”

อาจารย์พัชรพรกล่าวถึงประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานผ่านข้อพระคัมภีร์และผ่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการกลับมารับใช้ที่บ้านเกิดด้วยประโยคที่กล่าวว่า “ถ้ากะเหรี่ยงไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยให้” อาจารย์พัชรพรจึงตัดสินใจเข้ารับตำแหน่งศิษยาภิบาลร่วมกับผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม โดยมีผู้อาวุโสคอยให้คำแนะนำ

อาจารย์พัชรพรกล่าวถึงการทำงานร่วมกับคอมแพสชั่นในฐานะคู่มือที่ไว้ว่า โครงการนี้มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างมาก เด็ก ๆ ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ ซึ่งหลายอย่างต้องเดินทางไปซื้อในเมือง เพราะไม่สามารถหาได้จากในชุมชน นับเป็นโอกาสที่ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย อีกส่วนคือการรวบรวมคนในชุมชนเข้าด้วยกัน จากเดิมที่แบ่งแยกคนตามกลุ่มศาสนา มีทั้งคริสเตียน, คาทอลิก และพุทธ แต่เมื่อโครงการเข้ามาทำให้คนทุกกลุ่มมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือการศึกษาและการพัฒนาเด็ก

แม้ระหว่างทางจะมีเหตุการณ์ท้าทายต่าง ๆ เกิดขึ้น แต่พระเจ้าก็ทรงนำและชูใจการงานแต่ละอย่างที่ทำให้ได้รับใช้พระองค์ อาจารย์พัชรพรกล่าวถึงพระพรที่พระเจ้ามอบให้ผ่านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและผลของพระวิญญูญาณที่ทำให้ท่านอดทนและผ่านการทดลองที่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้ก็มีปัญหาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน แต่ขอขอบคุณพระเจ้าที่เด็กในโครงการยังตั้งใจเรียนและไม่มีปัญหาเรื่องนี้ ส่วนตนก็จะทำหน้าที่รับใช้ด้วยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือในการทำพันธกิจต่อไป

“ภาระใจในการรับใช้ตอนนี้คือ การพยายามให้สมาชิกทุกคนเชื่อพระเจ้าอย่างเต็มกำลังและสุดหัวใจ อยากให้พวกเขาเห็นว่าพระเยซูทำให้พวกเขาได้รับความรอด เพราะหลายครั้ง สมาชิกมองที่ตัวเราและไม่ได้มองที่พระเจ้า ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่เราเองต้องกลับไปสื่อสารกับสมาชิก ให้พวกเขามองที่พระเจ้าเป็นหลัก” อาจารย์พัชรพรกล่าวถึงภาระใจในการรับใช้ของตัวเองเวลานี้ และมองว่าเป้าหมายการรับใช้ในอนาคตของตัวเองคือการต่อสู้เพื่อสมาชิก ให้พวกเขาได้รับความยุติธรรมด้านสิทธิต่าง ๆ ทั้งการศึกษาและที่อยู่อาศัย เนื่องจากตอนนี้มีการต่อสู้เรื่องสัญญาที่จะส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน จึงฝากเรื่องนี้ไว้ในคำอธิษฐานของทุกคนมา ณ ที่นี้ด้วย



คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

THE HIGHLIGHTS รวบรวมภาพกิจกรรมจากคริสตจักรคู่มิตรต่าง ๆ ให้เห็นถึงความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ และ ศักยภาพ ในเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม

เยาวชนคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับน้องพัชรพล เยาวชนในโครงการ **คริสตจักรหนองม่วง** ที่ผ่านการคัดเลือกจาก ทีมแมวมอง จากโค้ชเยาวชนจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหนึ่งในฐานข้อมูลนักเตะเยาวชน U17 โซนภาคเหนือที่จะได้รับการพัฒนาและเป็นตัวเลือกที่จะมีโอกาสติดทีมชาติในอนาคตซึ่งยังต้องผ่านการคัดเลือกอีกหลายขั้นตอน ฝากเป็นกำลังใจและอธิษฐานเพื่อน้องกันด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับ **น้องอนันต์ เยาวชนในโครงการ คริสตจักรแม่เมาะ** นิสิตสาขา วิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อน ๆ ร่วมสาขา ที่สามารถคว้ารางวัลชมเชย ในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้าง ด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 ซึ่งถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

(น้องอนันต์ คนซ้ายสุด)



วันสำเร็จการศึกษา

คริสตจักรรักเพื่อนบ้านแม่วาง จุดส่งต่อคริสตจักรช่วยเหลือ จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาของเยาวชนชั้น ม.3 ม.6 เพื่อขอบคุณพระเจ้าในความสำเร็จอีกขั้นของเด็กและหนุนใจให้กำลังใจในการเรียนต่อ



ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า

คริสตจักรขุนยวม ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้การทำแนวกันไฟและสอนให้เห็นคุณค่าของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าและต้นไม้ด้วยการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า



อบรมเสริมศักยภาพพี่เลี้ยง

คริสตจักรคูมิตรพื้นที่คลัสเตอร์ ฮอด อมก้อย มูเสี๊ อีนทนนท์ บ่อแก้ว ท่าสองยาง แม่ระมาด อุ่มผาง (CFT2 3 4) ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอนุชนคริสตจักรในประเทศไทย จัดการอบรมเสริมศักยภาพพี่เลี้ยง ในหัวข้อ การสื่อสารกับวัยรุ่น และ ปัญหาสุขภาพจิตและการช่วยเหลือ ระหว่างวันที่ 22 - 25 เดือนมีนาคม 2567 โดยวิทยากร อาจารย์ชนิตร์นัยน์ แดงเรือน (นักจิตวิทยาคลินิก) มีพี่เลี้ยงจำนวน 35 คน ที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้



เครือข่ายนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 - 25 เดือนมีนาคม 2567 คริสตจักรคูมิตรคลัสเตอร์ ฮอด อมก๋อย มู่เสีคิ บ่อแก้ว ท่าสองยาง แม่ระมาด อุ่มผาง (CFT2 3 4) ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอนุชนคริสตจักรในประเทศไทย จัดค่ายนักศึกษาสัมพันธ์ขึ้น "นักศึกษาคริสเตียนสัมพันธ์" หัวข้อ "Follow Christ" (พระธรรมยอห์น 12:26)

โดยมี วัตถุประสงค์ 1). เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละสถาบันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2). เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน 3). เพื่อให้ นักศึกษาได้รับกำลังใจผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ

มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 130 คน ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปีที่ 1 - ปี 4 จากคริสตจักรคูมิตร 41 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 17 แห่ง ผลจากการค่ายพบว่ากลุ่มนักศึกษาแต่ละสถาบัน ได้มีกิจกรรมพบปะกลุ่มทุกอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยของตนเอง โดยมีพี่คริสตจักรในพื้นที่ตามมหาวิทยาลัยและพี่เลี้ยงจากหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักร จะช่วยดูแล ประสานความร่วมมือในการอภิบาลกลุ่มนักศึกษาและได้มีระบบเพื่อนดูแลเพื่อน พี่น้องดูแลน้อง และ ค่ายครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษาในแต่ละสถาบันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันได้รับกำลังใจผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ และมีเครือข่ายนักศึกษาในสถาบันต่าง ๆ



คริสตจักรบ้านกลาง

ผู้นำคริสตจักรเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนจึงได้จัดกิจกรรมหลายรูปแบบ เพื่อให้เยาวชนได้รับการเสริมสร้างให้เติบโตในทางของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดค่ายเสริมสร้างจิตวิญญาณแก่เยาวชน โดยมีหัวข้อค่ายว่า "สร้างสาวก" เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2567 ณ ฮ่อมลมจอย จ.เชียงราย มีเยาวชนและเจ้าหน้าที่ รวม 45 คน เข้าร่วม



อาคารรับใช้

เยาวชนจากคัสเตอร์อินทนนท์ช่วยกันอาคารรับใช้ จัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงห้องน้ำ สร้างแท็งก์น้ำ เพื่อรองรับงานสมัชชาประจำปี คริสตจักรเขตศิโยน ณ คริสตจักร ในวันที่ 20-23 มีนาคม 2567



พิธีจบการศึกษา

คริสตจักรแม่มิ่งค์ สาขาบ้านใหม่แม่มู คริสตจักรริมแจ่ม คริสตจักรนากลาง คริสตจักรมาละปี่ใต้ คริสตจักรขุนยวม จัดนมัสการพระเจ้า เพื่อแสดงความยินดีและหนุนใจเด็กและเยาวชนที่จบชั้น ป.6 ม.3 ม.6 และ ปริญญาตรี



เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

คริสตจักรหนองม่วง ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลทรัพยากร “น้ำ” เพื่อเตรียมความพร้อมต่อภัยแล้งในอนาคต จึงได้ร่วมกับ UNDP จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองเด็กและคนในชุมชนในเรื่องการทำเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำประปาภูเขาของชุมชนเพื่อชุมชนจะมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและปลอดภัย

และ ร่วมกับ อำเภอแม่แจ่มและสมาชิกสภาจังหวัด จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและแกนนำชาวบ้านในเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำในช่วงหน้าแล้งและป้องกันน้ำป่าในหน้าฝน



UNDP จัดอบรมการทำเครื่องกรองน้ำสำหรับน้ำประปาภูเขาของชุมชน



อำเภอแม่แจ่มอบรมเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำแกนดิน



อบรมอพม. ให้แก่คริสตจักรคูมิตรจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน



ในเดือนมีนาคม มูลนิธิทรูเนท โดยแผนกปกป้องเด็ก จัดอบรม “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” ให้แก่ คริสตจักรคูมิตรโซนจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบ นโยบายและภารกิจปัจจุบันพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้ทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ พม.ประจำจังหวัด รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการร่วมกันทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแก่เด็กและให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ตลอดจนมีช่องทางการประสานงาน และส่งต่อความช่วยเหลือแก่ภาครัฐต่อไป

การอบรม อพม.จังหวัดตาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ให้แก่ คริสตจักรคูมิตรโซนจังหวัดตาก 22 คริสตจักร จำนวนผู้เข้าอบรม 79 คน โดยวิทยากร คือ นางวนิดา ราชโสภา นักพัฒนาสังคม และ นายนาวัน บุญนำภา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นผู้บรรยายเนื้อหาบทบาทและภารกิจของ "อพม."

การอบรม อพม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ให้แก่คริสตจักรคูมิตรโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21 คริสตจักร จำนวน ผู้เข้าอบรม 60 คน โดยวิทยากร คือ นายพศวีร์ ลำปา นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนางสาวฐิติภาพ เทียมเจริญ นักสังคมสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากการอบรมทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อพม.ได้แก่

1. ชี้เป้า เฝ้าระวัง โดยการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย คัดกรองปัญหา และคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย
2. ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรคหรือการให้คำปรึกษา
3. ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือ

มูลนิธิธรรมาทรขอแสดงความยินดีกับ "อพม.ใหม่" ทั้ง 79 ท่าน จากคริสตจักรคูมิตรโซนจังหวัดตาก และ 60 ท่าน จากคริสตจักรคูมิตรโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สำเร็จการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่านในการทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ และชุมชนให้เกิดผลยิ่งขึ้นต่อไป

